



## ๒. การเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศของภาคเอกชน

๒.๑ การเข้าร่วมประชุม หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์การระหว่างประเทศจัดให้มีขึ้น และให้หมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลหรือภาคเอกชนของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไป เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ องค์การระหว่างประเทศ หมายความว่า องค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การเอกชนระหว่างประเทศด้วย

๒.๒ การเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ ต้องเป็นการเดินทางในกรณีที่มีหัวข้อเรื่อง หรือวาระที่ต้องประชุม เพื่อหาความร่วมมือ หรือข้อยุติอย่างหนึ่งอย่างใดของภาคเอกชน ในระดับทวิภาคีหรือระดับพหุภาคี โดยเป็นประเด็นการค้าในระดับประเทศ ทั้งนี้ ไม่สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมในลักษณะของการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม เนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้เป็นอุตสาหกรรมนั้นโดยตรง

๒.๓ การเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศต้องมีกรอบการประชุมที่ชัดเจน อาทิ การประชุมภายใต้กรอบ ABAC, APEC, IMT-GT หรือ ASEAN เป็นต้น

๒.๔ การเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ หากเป็นการประชุมผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาสนับสนุนของผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละ ๒ คน หากเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่จะสนับสนุนการประชุม ครั้งละ ๑ คน

๓. การพิจารณาสนับสนุนโครงการขอใช้เงินกองทุนฯ ของภาครัฐและภาคเอกชน จะพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑ โครงการที่เสนอขอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ

๓.๒ โครงการของภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น หากเป็นโครงการที่เข้าซ้อนกับภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะให้ดำเนินการร่วมกัน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ หน่วยงานที่เสนอโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานอื่น เงินกองทุนฯ จะไม่พิจารณาสนับสนุน

๓.๓ พิจารณาประวัติการเบิกจ่ายเงินย้อนหลัง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งการพิจารณาตั้งโครงการ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมตามจริง

๓.๔ ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เสนอ จะพิจารณาตามระเบียบ/หลักเกณฑ์/มติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่กำหนดไว้ และตามความเหมาะสม

๓.๕ โครงการวิจัยให้ชะลอโครงการไว้ก่อน

๓.๖ ไม่สนับสนุนโครงการจัดคณะผู้แทนระดับสูงเยือนต่างประเทศ (Goodwill Mission) และโครงการจัดคณะนักธุรกิจเยือนต่างประเทศ (Selling Mission) ของภาคเอกชน โดยให้ภาคเอกชนประสานงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก

๓.๗ สนับสนุนโครงการที่มีการวิเคราะห์เป้าหมายและผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ที่ชัดเจน

๓.๘ โครงการใดที่สามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นได้ หรือเป็นโครงการที่มีเจ้าภาพชัดเจนอยู่แล้ว ให้ประสานแหล่งเงินทุนหรือหน่วยงานนั้น เพื่อบูรณาการโครงการร่วมกัน

๓.๙ โครงการของภาคเอกชน หากหน่วยงานใดเป็นผู้แทนหรือฝ่ายเลขานุการของประเทศไทย หรือเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายเลขานุการ หรือเป็นการประชุมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูง หรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง กองทุนฯ อาจพิจารณาสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุม ๒ คน ตามความเหมาะสมสำหรับภารกิจการประชุม ทั้งนี้ ต้องเป็นด้านการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสรุปจำนวนผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ดังเอกสารแนบท้ายการขอการสนับสนุนฯ ในกรณี  
ที่ภาคเอกชนเสนอโครงการที่นอกเหนือจากตารางสรุปฯ ขอให้ประสาน กกร. เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับจำนวน  
ผู้แทนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุม และจัดส่งให้สำนักงานกองทุนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

๓.๑๐ การเข้าร่วมประชุม Codex สนับสนุนปีละไม่เกิน ๙ หัวข้อการประชุม และไม่เกิน ๙ โครงการ/ปี/  
หน่วยงาน

๓.๑๑ โครงการของหน่วยงานภาคเอกชน จะพิจารณาตามกรอบกิจกรรมและลักษณะค่าใช้จ่ายของ  
ภาคเอกชนตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ได้กำหนดไว้

๓.๑๒ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้อัตราค่าบัตรโดยสารของสายการบินไทย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการ  
พิจารณาของเงินงบประมาณ (ทั้งนี้ ในแต่ละปีสำนักงานกองทุนฯ จะสรุปและแจ้งให้ภาคเอกชนทราบ)

๓.๑๓ การเสนอโครงการของภาคเอกชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การจัดทำแผนงานประจำปี  
ขอให้ภาคเอกชนจัดทำแผนงานโครงการร่วมกัน เพื่อให้โครงการสอดคล้องกันและไม่ซ้ำซ้อนกันก่อนจัดส่งให้  
สำนักงานกองทุนฯ

๓.๑๔ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป  
และส่งเรื่องเบิกจ่ายภายใน ๖๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ (ยกเว้น เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณให้ส่งภายใน  
วันที่ ๓๐ กันยายน)

#### ๔. แนวทางการสนับสนุนค่าบำรุงสมาชิกของภาคเอกชน

ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ภาคเอกชน ๔ หน่วยงาน  
สามารถเสนอขอใช้เงินกองทุนฯ ได้แก่ (๑) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(๓) สมาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ (๔) สมาคมนักค้าปลีกไทย โดยสามารถขอเพิ่มกรอบการสนับสนุน  
กิจกรรม (ค่าบำรุงสมาชิก) ของภาคเอกชนได้ ดังนี้

๔.๑ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมนักค้าปลีกไทย เสนอ  
ขอเพิ่มกรอบการสนับสนุนกิจกรรม (ค่าบำรุงสมาชิก) ของภาคเอกชน โดยผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
๓ สถาบัน (กกร.) ก่อนเสนอสำนักงานกองทุนฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เสนอขอเพิ่มกรอบ  
การสนับสนุนฯ มายังสำนักงานกองทุนฯ

๔.๒ สำนักงานกองทุนฯ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนฯ พิจารณาให้  
ความเห็นชอบเพิ่มกรอบการสนับสนุนฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเพิ่มกรอบการสนับสนุน  
กิจกรรมของภาคเอกชน (ค่าบำรุงสมาชิก)

ทั้งนี้ หน่วยงานภาคเอกชนสามารถขอรับการสนับสนุนค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานละ ๒ องค์กร  
ต่อปีงบประมาณ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมพิจารณาโครงการขอใช้เงินกองทุนฯ ร่วมกับภาคเอกชน  
ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช้เงินกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบ และคณะกรรมการบริหาร  
กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค่าบำรุงสมาชิกภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนั้นๆ

## ตารางสรุปโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ (2567-2569)

ที่	โครงการ	จำนวนผู้แทน (ราย)			เหตุผล/ความจำเป็น
		สภาหอฯ	สภาอุตสาหกรรมฯ	สมาคมธนาคารไทย	
1	การประชุมภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO Public Forum)	2	2	-	◆ เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
2	การประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในต่างประเทศ (UNFCCC: COP)	1	1	-	-
3	การประชุม UN Forum on Business and Human Rights	2	2	-	◆ เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
4	การประชุม FEALAC Business Forum	-	2	-	◆ เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
5	การประชุม The ASEAN Business Advisory Council Meeting	2	2	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
6	การประชุม ASEAN Business and Investment Summit (ABIS)	2	2	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
7	การประชุม ASEAN - ROK Business Council	2	2	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
8	การประชุม ASEAN Young Entrepreneurs Carnival	2	2	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
9	การประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business Council-EABC)	2	2	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
10	การประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business Council - EABC) และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก	2	2	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
11	การประชุม EABC Workshop for RCEP Business Stakeholders & EABC Dialogue with the RCEP Trade Negotiating Committee	2	2	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
12	การประชุม ABAC Meeting	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
13	การประชุม ABAC Meeting และการประชุม APEC CEO Summit	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง

ตารางสรุปโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ (2567-2569)

ที่	โครงการ	จำนวนผู้แทน (ราย)			เหตุผล/ความจำเป็น
		สภาหอฯ	สภาอุตสาหกรรมฯ	สมาคมธนาคารไทย	
14	การประชุม APEC Policy Partnership on Food Security (PPFS) และ Plenary	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
15	การประชุม APEC MSME and Innovation Summit	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
16	การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (SOM)	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
17	การประชุม ACMECS Joint Business Council (ACMECS JBC)	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาฯร่วม
18	การประชุม ACMECS Business Forum และการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรม	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาฯร่วม
19	การประชุม ACMECS Summit	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
20	การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี (ACMECS SOM)	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
21	การประชุม IMT - GT Joint Business Council (JBC)	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาฯร่วม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
22	การประชุม IMT - GT Summit	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาฯร่วม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
23	การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT - GT SOM การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด IMT - GT CMGF และการประชุมระดับรัฐมนตรี IMT - GT MM	2	2	2	1) สภาหอการค้าฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาฯร่วม 3) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง

ตารางสรุปโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ (2567-2569)

ที่	โครงการ	จำนวนผู้แทน (ราย)			เหตุผล/ความจำเป็น
		สภาหอฯ	สภาอุตสาหกรรมฯ	สมาคมธนาคารไทย	
24	การประชุม IMT - GT Working Group on Tourism	2	-	-	1) สภาหอการค้าฯ เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการ 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
25	การประชุม IMT - GT Working Group Environment : IMT - GT Green Council Meeting	-	2	-	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการ 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
26	การประชุม IMT - GT Working Group on Agriculture and Agro - Based (WGAA)	-	2	-	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการ 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
27	การประชุม IMT - GT Working Group on Halal Products and Services (WGHAPAS)	-	2	-	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการ 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
28	การประชุม Board of Directors Meeting of GMS Business Council	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการ 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
29	การประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (The GMS Ministerial Conference)	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
30	การประชุมหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแนวระเบียนเศรษฐกิจ	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
31	การประชุม GMS - FRETA Committee	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
32	การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (GMS Summit)	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
33	การประชุม Mekong - Japan Economic Minister	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
34	การประชุม Mekong - RoK Business Forum	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
35	การประชุม Mekong - Lancang Business Council	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและทีมเลขาร่วม
36	การประชุมสภาผู้นำธุรกิจไทย - สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council)	2	-	-	◆ เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
37	การประชุม Italian - Thai Business Forum	2	-	-	◆ เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
38	การประชุม Thailand - U.S. Economic and Business Committee	2	-	-	◆ เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง

ตารางสรุปโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ (2567-2569)

ที่	โครงการ	จำนวนผู้แทน (ราย)			เหตุผล/ความจำเป็น
		สภาหอฯ	สภาอุตสาหกรรมฯ	สมาคมธนาคารไทย	
39	การประชุม Business Partner City (BPC) Roundtable	1	-	-	-
40	การประชุม Alliance of International Young Entrepreneurs Association	1	-	-	-
41	การประชุมกรอบ Codex	1	1	-	-
42	การประชุม ASEAN PAINT INDUSTRY COUNCIL (APIC)	1	-	-	-
43	การประชุมสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งอาเซียน "The ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) Meeting"	1	2	-	สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม 2 คน และเพิ่มเหตุผล ♦ สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 1 คน และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 คน
44	การประชุม "Prime Source Forum (PSF)"	1	-	-	-
45	การประชุมกับ INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)	1	-	-	-
46	การประชุมคณะกรรมการด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ - APWG)	-	2	-	สภาอุตสาหกรรมฯ ขอปรับผู้เข้าร่วมประชุม จากเดิม 1 คน เป็น 2 คน และเพิ่มเหตุผล ♦ สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 คน และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 1 คน
47	การประชุมกรอบเจรจาสาขายานยนต์ภายใต้เอเปค APEC Automotive Dialogue	-	2	-	สภาอุตสาหกรรมฯ ขอปรับผู้เข้าร่วมประชุม จากเดิม 1 คน เป็น 2 คน และเพิ่มเหตุผล ♦ สภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 2 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 คน และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 1 คน
48	การประชุม term ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) Council Meeting	-	1	-	-
49	การประชุม ASIA Plastics Forum (APF)	-	1	-	-
50	การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียน - ญี่ปุ่น (The Meeting of AMEICC Working Group)	-	1	-	-
51	การประชุมเกี่ยวเนื่องกับกรอบการเจรจาสาชาเคมี ภายใต้เอเปค (APEC Chemical Dialogue)	-	1	-	-
52	การประชุม ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting and Its Related Meeting	-	1	-	-
53	การประชุม Asia Petrochemical Industry Conference (APIC)	-	1	-	-

ตารางสรุปโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ (2567-2569)

ที่	โครงการ	จำนวนผู้แทน (ราย)			เหตุผล/ความจำเป็น
		สภาหอฯ	สภาอุตสาหกรรมฯ	สมาคมธนาคารไทย	
54	การประชุม The International Footwear Conference	-	1	-	-
55	การประชุม ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) on Traditional Medicine and Health Supplement Product Working (TMHS PWG) Meeting and its related Meeting	-	1	-	-
56	การประชุม GS1 Global Forum	-	1	-	-
57	การประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (The GMS Economic Corridor Forum: ECF)	2	2	2	1) สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ และทีมเลขาร่วม
58	การประชุม IMT-GT Working Group on Infrastructure and Transportation, and Energy	2	-	-	1) สภาหอการค้าฯ เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการ 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง
59	การประชุม IMT-GT Working Group on Trade and Investment : WGTI	2	-	-	1) สภาหอการค้าฯ เป็นสถาบันหลักที่ดำเนินการ 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง
60	การประชุม BIMSTEC Business Forum	2	2	2	1) ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ และทีมเลขาร่วม 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง
61	การประชุม Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)	2	2	2	◆ เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง
62	การประชุม ASEAN Banking Council Meeting	-	-	2	1) สมาคมธนาคารไทย เป็นฝ่ายเลขานุฯ หลัก 2) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลก่อนเข้าที่ประชุมระดับสูงหรือระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง
63	ประชุมสมาชิกสามัญ PEFC (PEFC Forest Certification Week)	-	1	-	◆ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเพิ่มเติมการประชุมของภาคเอกชนในต่างประเทศ รวม 5 โครงการ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 “หากมีการประชุมเพิ่มเติม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอความเห็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจาก กกร. และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจอนุมัติเพิ่มเติมในตารางสรุปจำนวนผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ”
64	การประชุมกลุ่มภาคเอกชนสำหรับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (Regional Private Sector Group for Asia Pacific : RPSG – AP)	-	1	-	
65	การเข้าร่วมประชุม FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA)	-	1	-	
66	การประชุม China - ASEAN Business and Investment Summit (CABIS)	-	1	-	
67	การประชุม Working Group ภายใต้กรอบ IMT – GT	2	2	-	



ตารางสรุปโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ (2567-2569)

ที่	โครงการ	จำนวนผู้แทน (ราย)			เหตุผล/ความจำเป็น
		สภาหอฯ	สภาอุตสาหกรรมฯ	สมาคมธนาคารไทย	
68	การประชุม ASEAN Regulatory Cooperation Project (ARCP)	-	1	-	<p>♦ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 มีมติอนุมัติตารางสรุปจำนวนผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ (ปี 2567 – 2569) รวม 70 โครงการ โดยเพิ่มเติมโครงการเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 โครงการ</p>
69	การประชุม GS1 Asia Pacific Regional Forum	-	1	-	
70	การประชุมสัมมนา KANKEIREN ASEAN Management	-	1	-	
71	โครงการเข้าร่วมประชุม IMT - GT Working Group on Digital Transformation ครั้งที่ 1	2	-	-	
72	โครงการเข้าร่วมประชุม IMT - GT Working Group on Digital Transformation ครั้งที่ 2	2	-	-	<p>♦ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเพิ่มเติมการประชุมของภาคเอกชน ในต่างประเทศ รวม 4 โครงการ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 “หากมีการประชุมเพิ่มเติม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ขอความเห็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจาก กกร. และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจอนุมัติเพิ่มในตารางสรุปจำนวนผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ”</p>
73	โครงการเข้าร่วมประชุม Mekong - Ganga Cooperation Business Council	2	2	-	
74	โครงการเข้าร่วมประชุม APEC Digital Economy Steering Group (DESG) ภายใต้การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค (SOM)	-	-	2	

สำนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
สิงหาคม 2567